



ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ จำนวน ๑๑ ด้าน นั้น

บัดนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับคัดเลือก จำนวน ๒๙๒ แห่ง ๓๗๒ โครงการ ดังนี้

๑. ด้านการศึกษา (โรงเรียน) จำนวน ๓๒ โครงการ
๒. ด้านการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน ๔๐ โครงการ
๓. ด้านสาธารณสุข จำนวน ๓๕ โครงการ
๔. ด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓๙ โครงการ
๕. ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๓๓ โครงการ
๖. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น จำนวน ๒๒ โครงการ
๗. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๓๓ โครงการ
๘. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จำนวน ๕๐ โครงการ
๙. ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน ๓๓ โครงการ
๑๐. ด้านการบริหารจัดการช่วยเหลือประชาชน จำนวน ๓๕ โครงการ
๑๑. ด้านการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) จำนวน ๒๐ โครงการ

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงการที่ได้รับการคัดเลือกปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายขจร ศรีชวโนทัย)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ด้านการศึกษา (โรงเรียน) จำนวน ๓๒ โครงการ

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โครงการ
๑	กระบี่	คลองท่อม	เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
๒	กาฬสินธุ์	กมลาไสย	เทศบาลตำบลัญญา	โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
๓	กำแพงเพชร	เมืองกำแพงเพชร	เทศบาลเมืองกำแพงเพชร	โครงการรูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบ Brein Model เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๔	ชลบุรี	สัตหีบ	เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว	โครงการจัดตั้งสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว
๕	ชุมพร	เมืองชุมพร	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร	โครงการส่งเสริมและพัฒนากาพย์อ่าน เขียนภาษาไทย
๖	เชียงใหม่	ไชยปราการ	เทศบาลตำบลไชยปราการ	โครงการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๗	ตรัง	กันตัง	เทศบาลเมืองกันตัง	โครงการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา กิจกรรมการใช้ Social Media เผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ และประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส
๘	ตาก	แม่สอด	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ	โครงการรักษาสานวัฒนธรรมโรงเรียนแม่ปะศึกษา
๙	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	เทศบาลตำบลหนองเบน	โครงการจัดกิจกรรมเรียนว่ายน้ำเพื่อส่งเสริมการป้องกันเด็กจมน้ำ
๑๐	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี	เทศบาลนครนนทบุรี	โครงการสถานศึกษาพอเพียงสู่ความเป็นเลิศ
๑๑	น่าน	เมืองน่าน	เทศบาลเมืองน่าน	โครงการโรงเรียนสร้างสุข ตรีคุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล)
๑๒	บุรีรัมย์	เมืองบุรีรัมย์	เทศบาลตำบลอิสาน	โครงการสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ทักษะนักคิดวิทยาศาสตร์น้อย
๑๓	บึงกาฬ	พรเจริญ	เทศบาลตำบลพรเจริญ	โครงการการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
๑๔	ปทุมธานี	เมืองปทุมธานี	เทศบาลเมืองบางกะดี	โครงการส่งเสริมทักษะพลเมืองในชั้นเรียน โดยการเรียนรู้ผ่านเกม
๑๕	ปราจีนบุรี	เมืองปราจีนบุรี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
๑๖	พะเยา	ปง	เทศบาลตำบลจิม	โครงการบริหารจัดการการศึกษาภายใต้กรอบแนวคิด NGIM21 Task

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โครงการ
๑๗	พิจิตร	เมืองพิจิตร	เทศบาลเมืองพิจิตร	โครงการแนวทางการส่งเสริมการศึกษาอย่างหลากหลายและเท่าเทียม
๑๘	แพร่	สอง	องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน	โครงการ TAOPOON MODEL
๑๙	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต	เทศบาลนครภูเก็ต	โครงการส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)
๒๐	มหาสารคาม	เมืองมหาสารคาม	เทศบาลเมืองมหาสารคาม	โครงการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงกลองยาวพื้นบ้านอีสานโรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ
๒๑	ยโสธร	ป่าดัว	เทศบาลตำบลป่าดัว	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในเด็กปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าดัว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๒๒	ระนอง	เมืองระนอง	เทศบาลเมืองระนอง	โครงการบูรณาการความพอเพียงสู่ผู้เรียนแบบยั่งยืน โดยใช้กระบวนการ PAOR ในการขับเคลื่อนงานโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิวทัศน์
๒๓	ระยอง	เมืองระยอง	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	โครงการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน (School Waste Management)
๒๔	ลำพูน	ป่าแป๋	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋	โครงการโรงเรียนกาแฟดอยป่าแป๋ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋
๒๕	เลย	เมืองเลย	เทศบาลตำบลนาดินดำ	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
๒๖	ศรีสะเกษ	เมืองศรีสะเกษ	เทศบาลเมืองศรีสะเกษ	โครงการพัฒนาการศึกษาจากฐานทุนสู่ฐานสมรรถนะ
๒๗	สตูล	เมืองสตูล	เทศบาลตำบลคลองขุด	โครงการ To be Number one
๒๘	สระแก้ว	วังน้ำเย็น	เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น	โครงการสร้างคนดีของสังคม (Create good people for society)
๒๙	สิงห์บุรี	เมืองสิงห์บุรี	เทศบาลเมืองสิงห์บุรี	โครงการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาเปตอง
๓๐	สุโขทัย	ศรีสัชชนาลัย	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน	โครงการเสริมสร้างทักษะทางวิชาการเพื่อพัฒนานักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน
๓๑	สุราษฎร์ธานี	เมืองสุราษฎร์ธานี	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและผู้เรียนตามหลักสูตรพื้นฐาน เน้นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Coding & Digital Business
๓๒	อุบลราชธานี	วารินชำราบ	เทศบาลเมืองวารินชำราบ	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

๒. ด้านการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน ๔๐ โครงการ

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โครงการ
๑	กระบี่	เมืองกระบี่	องค์การบริหารส่วนตำบล ไสไทย	โครงการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เน้นความปลอดภัย ใส่ใจสภาพแวดล้อม เพียบพร้อมแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
๒	กาญจนบุรี	ท่ามะกา	องค์การบริหารส่วนตำบล ตะคร้ำเอน	โครงการต้นแบบการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้แบบโฮสโคป สำหรับเด็กปฐมวัย
๓	กำแพงเพชร	คลองลาน	องค์การบริหารส่วนตำบล สีกงาม	โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย
๔	ฉะเชิงเทรา	สนามชัยเขต	องค์การบริหารส่วนตำบล ลาดกระทิง	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย
๕	ชลบุรี	สัตหีบ	เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว	โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อความเป็นเลิศ
๖	เชียงราย	พาน	องค์การบริหารส่วนตำบล ธารทอง	โครงการนวัตกรรม ศูนย์ ๓ ดี วิถีสุข
๗	เชียงใหม่	ไชยปราการ	เทศบาลตำบลไชยปราการ	โครงการปลูกผักรักษโลก
๘	ตรัง	เมืองตรัง	เทศบาลนครตรัง	โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง
๙	ตราด	บ่อไร่	องค์การบริหารส่วนตำบล ด่านชุมพล	โครงการคนสองวัยหัวใจเดียวกัน (ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก)+(โรงเรียนผู้สูงอายุ)
๑๐	ตาก	สามเงา	องค์การบริหารส่วนตำบล ยกกระบัตร์	โครงการศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร์ (YLC)
๑๑	นครปฐม	สามพราน	เทศบาลตำบลบางกระทึก	โครงการ Magic Train ๘ โบกแห่งการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก
๑๒	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	เทศบาลตำบลหนองเบน	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ป้องกันอุบัติเหตุ และสร้างความปลอดภัยของเด็กปฐมวัย ในการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถยนต์และรถจักรยานยนต์ สวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์
๑๓	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี	เทศบาลนครนนทบุรี	โครงการ ๕ วัน ๕ กิจกรรม
๑๔	บุรีรัมย์	เมืองบุรีรัมย์	เทศบาลตำบลอิสาน	โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน
๑๕	บึงกาฬ	เซกา	เทศบาลตำบลปงไฮ	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด เทศบาลตำบล ปงไฮ ตำบลปงไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
๑๖	ปทุมธานี	หนองเสือ	องค์การบริหารส่วนตำบล บึงบา	โครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัย
๑๗	ปราจีนบุรี	ศรีมหาโพธิ์	เทศบาลตำบลกรอกสมบุรณ์	โครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ในการสวมหมวกนิรภัย

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โครงการ
๑๘	พะเยา	ภูซาง	องค์การบริหารส่วนตำบล ภูซาง	โครงการการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบมีส่วนร่วม
๑๙	พระนครศรี อยุธยา	ลาดบัวหลวง	เทศบาลตำบลสามเมือง	โครงการศูนย์สุขภาพดี สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเมือง
๒๐	พัทลุง	ป่าพะยอม	องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าพะยอม	โครงการเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าพะยอม
๒๑	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	เทศบาลตำบลท่าทอง	โครงการ Learning center ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าทอง
๒๒	เพชรบุรี	ท่ายาง	เทศบาลตำบลท่ายาง	โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาหาร กลางวันสู่มาตรฐานระบบการจัดการอาหาร และโภชนาการในสถานศึกษาของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (THAYANG MODEL)
๒๓	เพชรบูรณ์	เมืองเพชรบูรณ์	เทศบาลตำบลท่าพล	โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรคในเด็ก ปฐมวัย
๒๔	ภูเก็ต	ถลาง	เทศบาลตำบลป่าคลอก	โครงการการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมุสลิม บ้านบางโรงที่ตีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ
๒๕	มหาสารคาม	แกดำ	องค์การบริหารส่วนตำบล วังแสง	โครงการอาหารกลางวัน
๒๖	แม่ฮ่องสอน	ปาย	องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ฮี้	โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัยสวมหมวก นิรภัย
๒๗	ยโสธร	มหาชนะชัย	องค์การบริหารส่วนตำบล บึงแก	โครงการส่งเสริมรักการอ่าน
๒๘	ระยอง	ปลวกแดง	องค์การบริหารส่วนตำบล ปลวกแดง	โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย
๒๙	ลำพูน	ป่าซาง	เทศบาลตำบลป่าซาง	โครงการการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในเป็นฐาน ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ๒ - ๓ ขวบ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าซาง ผ่านการเล่น ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า ๓ ปี
๓๐	เลย	วังสะพุง	องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหญ้าปล้อง	โครงการทบทวนการพัฒนาศักยภาพการเรียน การสอนของพนักงานครูผู้ดูแลเด็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง มอนเตสเซอร์รี่
๓๑	ศรีสะเกษ	ขุขันธ์	องค์การบริหารส่วนตำบล โสน	โครงการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ของเด็กปฐมวัยโดยใช้ผู้ปกครองและชุมชน เป็นฐาน

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โครงการ
๓๒	สงขลา	สทิงพระ	องค์การบริหารส่วนตำบลคูขุด	โครงการบริการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลคูขุด การขยายชั้นเรียนจนถึงระดับชั้นอนุบาล ๓
๓๓	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	เทศบาลตำบลนาดี	โครงการศูนย์สู่วิทยาศาสตร์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
๓๔	สระบุรี	เฉลิมพระเกียรติ	เทศบาลตำบลหน้าพระลาน	โครงการศูนย์รักผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
๓๕	สระแก้ว	อรัญประเทศ	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำใส	โครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยอย่างถูกวิธี /รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐%
๓๖	สุพรรณบุรี	เมืองสุพรรณบุรี	เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา	โครงการบริการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์พระยาอย่างเป็นระบบ
๓๗	สุโขทัย	ศรีสำโรง	องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง	โครงการบริหารงานการศึกษาด้วย Gilde Apps
๓๘	สุราษฎร์ธานี	ท่าฉาง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง	โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการดูแลเด็ก ๒ - ๕ ปี (ศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ)
๓๙	หนองบัวลำภู	ศรีบุญเรือง	เทศบาลตำบลโนนสะอาด	โครงการระบบดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (Smart Kids)
๔๐	อุบลราชธานี	นาตาล	องค์การบริหารส่วนตำบลพังเคน	โครงการบริหารจัดการที่ดีสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ

๓. ด้านสาธารณสุข จำนวน ๓๕ โครงการ

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โครงการ
๑	กระบี่	เมืองกระบี่	เทศบาลเมืองกระบี่	โครงการการพัฒนาการบริการสาธารณสุขเชิงรุก สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ในชุมชน
๒	กาญจนบุรี	ไทรโยค	องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในตำบลวังกระแจะ นวัตกรรมสุขประดิษฐ์ : หมอนหลอดเพื่อสุขภาพ
๓	กำแพงเพชร	ปางศิลาทอง	องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว	โครงการการพัฒนาคุณภาพบริการเชิงรุกของหน่วยบริการปฐมภูมิรองรับสังคมผู้สูงอายุตำบลปางตาไว
๔	ขอนแก่น	เมืองขอนแก่น	เทศบาลตำบลพระลับ	โครงการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง
๕	ชลบุรี	สัตหีบ	เทศบาลเมืองสัตหีบ	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนโรงเรียน และวัด กิจกรรมการแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่
๖	ชัยภูมิ	เมืองชัยภูมิ	องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง	โครงการสกัด ดัก จับ ปรับเปลี่ยน Health for life
๗	เชียงใหม่	ไชยปราการ	เทศบาลตำบลไชยปราการ	โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
๘	นครปฐม	เมืองนครปฐม	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม	โครงการมหรรมสุขภาพบางกระทึกผู้สูงอายุสร้างพสกปพลังเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม เถลิงพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคล เถลิงพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๙	นครพนม	ธาตุพนม	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนนางหงส์	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
๑๐	นครศรีธรรมราช	หัวไทร	เทศบาลตำบลหัวไทร	โครงการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสื่อสารเชิงบวกเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก)
๑๑	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี	เทศบาลนครนนทบุรี	โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลนครนนทบุรี
๑๒	นราธิวาส	แว้ง	องค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง	โครงการการขับเคลื่อนงานระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว (Long Term Care)
๑๓	บุรีรัมย์	เมืองบุรีรัมย์	เทศบาลตำบลลิสาณ	โครงการคนอีสาน สุขภาพดี
๑๔	ปทุมธานี	ลำลูกกา	เทศบาลเมืองคูคต	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โครงการ
๑๕	ปราจีนบุรี	เมืองปราจีนบุรี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี	โครงการกองทุนส่งเสริมจิตใจถึงโตมมออนามัยปราจีนบุรี
๑๖	ปัตตานี	เมืองปัตตานี	องค์การบริหารส่วนตำบลบานา	โครงการจิตอาสาช่วยชีวิตเด็กจมน้ำ
๑๗	พังงา	ตะกั่วทุ่ง	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน	โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน
๑๘	เพชรบูรณ์	วิเชียรบุรี	เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี	โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหามองไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
๑๙	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต	เทศบาลตำบลวิชิต	โครงการการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในตำบลวิชิต
๒๐	มหาสารคาม	เมืองมหาสารคาม	เทศบาลเมืองมหาสารคาม	โครงการส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
๒๑	ยโสธร	กุดชุม	เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา	โครงการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน (Home Health Care)
๒๒	ระนอง	เมืองระนอง	เทศบาลเมืองระนอง	โครงการเงินอุดหนุนพระราชดำริด้านสาธารณสุข
๒๓	ระยอง	เมืองระยอง	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	โครงการลดเค็ม ควบคุมโซเดียมในอาหาร
๒๔	ลำปาง	เมืองลำปาง	เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	โครงการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
๒๕	ลำพูน	เมืองลำพูน	เทศบาลเมืองลำพูน	โครงการผลงานคลินิกชุมชนอบอุ่น ไกล่บ้าน ไกล่ใจ ด้วยมาตรฐานเดียวกัน
๒๖	เลย	เมืองเลย	เทศบาลเมืองเลย	โครงการสถานชีวาบาล อัก-แพง เบ็ง-แยงกันเทศบาลเมืองเลย
๒๗	สงขลา	เมืองสงขลา	เทศบาลเมืองเขารูปช้าง	โครงการส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
๒๘	สมุทรปราการ	เมืองสมุทรปราการ	เทศบาลตำบลบางเมือง	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสืบสานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายใต้กิจกรรม ชุมชนบางเมืองเข้มแข็งดูแลสุขภาพเข้าดี ด้วยวิถีภูมิปัญญาไทยและกายภาพบำบัด
๒๙	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม	โครงการการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชัน Traffy Fondue ในการควบคุมโรคไข้เลือดออก
๓๐	สระบุรี	พระพุทธบาท	เทศบาลตำบลหนองแก	โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โครงการ
๓๑	สระแก้ว	ตาพระยา	เทศบาลตำบลตาพระยา	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตาพระยา
๓๒	สุรินทร์	เมืองสุรินทร์	องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง	โครงการชีวิตรอดปลอดภัยด้วย C.P.R. & A.D.C. Tumbol
๓๓	หนองคาย	โพนพิสัย	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝื่อ	โครงการแพทย์ฉุกเฉิน
๓๔	อุทัยธานี	เมืองอุทัยธานี	เทศบาลตำบลหาดทอง	โครงการลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ และนำขยะส่งกำจัดอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน
๓๕	อุบลราชธานี	เมืองอุบลราชธานี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	โครงการดูแลผู้ป่วยวิกฤตก่อนถึงโรงพยาบาลของกู้ชีพองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

๔. ด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓๙ โครงการ

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โครงการ
๑	กระบี่	เหนือคลอง	องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะศรีบอยา	โครงการธนาคารหยอดขันสู่การอนุรักษ์ ที่ยั่งยืน
๒	กำแพงเพชร	ปางศิลาทอง	องค์การบริหารส่วนตำบล ปางตาไว	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กิจกรรมมุ่งมั่น อนุรักษ์ สรรพสิ่ง สรรพชีวิตด้วยจิตสำนึกในงานฐาน ทรัพยากรท้องถิ่น)
๓	จันทบุรี	แก่งหางแมว	องค์การบริหารส่วนตำบล ขุนซ่อง	โครงการขุนซ่อง ทองอุไร
๔	ชลบุรี	เมืองชลบุรี	เทศบาลตำบลคลองตำหรุ	โครงการกองทุนธนาคารขยะ พัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและผู้ยากไร้ ในชุมชน
๕	ชุมพร	หลังสวน	องค์การบริหารส่วนตำบล บางมะพร้าว	โครงการพลังชุมชนร่วมคัดแยกขยะ เพื่อสิ่งแวดล้อม
๖	เชียงใหม่	แม่วาง	องค์การบริหารส่วนตำบล แม่วิน	โครงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการบริหารและการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน
๗	นครนายก	เมืองนครนายก	องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าทราย	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบล ท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ ๖๙ พรรษา
๘	นครปฐม	สามพราน	องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านใหม่	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน บ้านใหม่
๙	นครศรีธรรมราช	หัวไทร	องค์การบริหารส่วนตำบล หัวไทร	โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลองค์การบริหาร ส่วนตำบลหัวไทร (กิจกรรมขยะประกันชีวิต)
๑๐	นราธิวาส	สุไหงโก-ลก	เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก	โครงการระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
๑๑	บุรีรัมย์	เมืองบุรีรัมย์	เทศบาลตำบลอิสาน	โครงการอิสานเมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อม ยั่งยืน
๑๒	บึงกาฬ	เมืองบึงกาฬ	เทศบาลตำบลโนนสว่าง	โครงการ ตำบล หมู่บ้านปลอดถังสร้างวินัย จัดการขยะต้นทาง
๑๓	ปทุมธานี	ลำลูกกา	เทศบาลเมืองคูคต	โครงการคูคตเมืองสะอาด (การบริหารจัดการ ขยะแบบมีส่วนร่วม)

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โครงการ
๑๔	ปราจีนบุรี	เมืองปราจีนบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก	โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วม องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก
๑๕	ปัตตานี	โคกโพธิ์	องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ	โครงการนวัตกรรมธนาคารขยะพาทิเยว องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ
๑๖	พะเยา	เชียงม่วน	เทศบาลตำบลเชียงม่วน	โครงการฝายแกนดินซีเมนต์เพื่อการจัดสรร น้ำให้สมดุลและเพียงพอ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม สร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน
๑๗	พังงา	ตะกั่วทุ่ง	เทศบาลตำบลโคกกลอย	โครงการจัดการและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน
๑๘	พิษณุโลก	บางกระพุ่ม	เทศบาลตำบลบางกระพุ่ม	โครงการจัดการขยะในชุมชน/กิจกรรมถนน กุ้โลก
๑๙	เพชรบูรณ์	วิเชียรบุรี	เทศบาลตำบลวิเชียรบุรี	โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก
๒๐	แพร่	เมืองแพร่	เทศบาลตำบลป่าเมต	โครงการชุมชนสารสนเทศใช้ในการจัดการ ขยะและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒๑	ภูเก็ต	ถลาง	องค์การบริหารส่วนตำบล เชิงทะเล	โครงการร่วมพลังสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม ให้ยั่งยืน
๒๒	มหาสารคาม	บรบือ	องค์การบริหารส่วนตำบล หนองจิก	โครงการบริการดูแลสิ่งปฏิกูลและบำบัดสิ่งปฏิกูล
๒๓	แม่ฮ่องสอน	เมืองแม่ฮ่องสอน	เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน	โครงการขยะแลกปุ๋ย
๒๔	มุกดาหาร	คำชะอี	องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านซ่ง	โครงการการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง
๒๕	ยโสธร	เมืองยโสธร	เทศบาลเมืองยโสธร	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย รวมแบบผสมผสานโดยเน้น การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อมุ่งสู่เมือง คาร์บอนต่ำ
๒๖	ระนอง	เมืองระนอง	เทศบาลเมืองระนอง	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
๒๗	ระยอง	เมืองระยอง	เทศบาลเมืองมาตาพุด	โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ
๒๘	ลำปาง	แจ้ห่ม	เทศบาลตำบลบ้านสา	โครงการบริหารจัดการศูนย์จัดการวัสดุไม่ใช้แล้ว แบบมีส่วนร่วมเทศบาลตำบลบ้านสา
๒๙	เลย	ภูเรือ	องค์การบริหารส่วนตำบล ลาดค่าง	โครงการลาดค่างสร้างพลังงานทางเลือก พลังงานสะอาดเพื่อชีวิต (Ladkang Energy for Life)
๓๐	สกลนคร	พังโคน	เทศบาลตำบลพังโคน	โครงการเก็บขยะสะสมเงินทองคุ้มครองอนาคต
๓๑	สมุทรปราการ	พระประแดง	เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โครงการ
๓๒	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม	โครงการคัดแยกขยะอย่างยั่งยืนคืนทุนสู่ชุมชน (Don't Cry, I Care)
๓๓	สระบุรี	เมืองสระบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว	โครงการปลูกป่า รักษาแผ่นดิน
๓๔	สระแก้ว	เขาฉกรรจ์	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามลือ	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน (GROUNDWATER BANK) ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยศาสตร์พระราชา
๓๕	สิงห์บุรี	อินทร์บุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล	โครงการกองทุนแลกขยะเป็นเงินทองคุ้มครองชีวิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๓๖	สุราษฎร์ธานี	เมืองสุราษฎร์ธานี	เทศบาลตำบลวัดประตู่	โครงการขยะอินทรีย์หมუნเวียนเปลี่ยนชีวิต win win waste
๓๗	สุรินทร์	เมืองสุรินทร์	องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง	โครงการกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะชุมชน : ด้วยกระบวนการไยแมงมุม
๓๘	หนองคาย	สังคม	เทศบาลตำบลสังคม	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมลดขยะต้นทาง และการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๓๙	อุบลราชธานี	โขงเจียม	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงใหญ่	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๕. ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๓๓ โครงการ

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โครงการ
๑	กระบี่	เมืองกระบี่	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่	โครงการจัดงานประเพณีแห่จาดเดือนสิบจังหวัดกระบี่ ซึ่งถ้ายพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒	กำแพงเพชร	ลานกระบือ	เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์	โครงการรวมญาติชาติพันธุ์ ไทยทรงดำ ตำบลประชาสุขสันต์
๓	จันทบุรี	สอยดาว	องค์การบริหารส่วนตำบลปะตง	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข
๔	ฉะเชิงเทรา	ราชสาส์น	องค์การบริหารส่วนตำบลดงน้อย	โครงการจัดงานสืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์ตำบลดงน้อย
๕	ชลบุรี	พนัสนิคม	เทศบาลเมืองพนัสนิคม	โครงการจัดงานประเพณีบุญกลางบ้านและเผยแพร่เครื่องจักสานพนัสนิคมครั้งที่ ๒๗
๖	เชียงราย	เวียงชัย	เทศบาลตำบลเวียงเหนือ	โครงการลานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลเวียงเหนือ
๗	ตาก	แม่สอด	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ	โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่นสงกรานต์พระธาตุเจดีย์พญาหน่อแก้ว
๘	บึงกาฬ	เมืองบึงกาฬ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีลอยกระทง จังหวัดบึงกาฬ
๙	ปราจีนบุรี	กบินทร์บุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์	โครงการอนุรักษ์ดนตรีไทยกลองยาว
๑๐	ปัตตานี	เมืองปัตตานี	องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลูโละ	โครงการเปิดเมืองกรีเซะ
๑๑	พระนครศรีอยุธยา	บางปะอิน	องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน	โครงการประเพณีลอยกระทงตาลปัตร
๑๒	พังงา	ทับปุด	องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน	โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการศาสนาอิสลามประจำตำบลบ่อแสน
๑๓	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	เทศบาลตำบลท่าทอง	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการท่องเที่ยววิถีถิ่นเมืองท่าทอง
๑๔	เพชรบุรี	เมืองเพชรบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง	โครงการสืบสานประเพณีสีส่นแห่งสายน้ำลอยกระทง ตำบลต้นมะม่วง
๑๕	มหาสารคาม	เมืองมหาสารคาม	เทศบาลเมืองมหาสารคาม	โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางวัฒนธรรมเมืองมหาสารคาม
๑๖	ยะลา	เมืองยะลา	องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	โครงการทดสอบการอ่านอัลกุรอาน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โครงการ
๑๗	ยโสธร	มหาชนะชัย	เทศบาลตำบลฟ้าหยาด	โครงการปฏิบัติธรรมวันพระ ในห้วงเทศกาลเข้าพรรษา
๑๘	ร้อยเอ็ด	เมืองร้อยเอ็ด	เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	โครงการฮีต ๑๒ เพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรม
๑๙	ระนอง	เมืองระนอง	เทศบาลตำบลหงาว	โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโว
๒๐	ระยอง	เมืองระยอง	เทศบาลเมืองมาตาพุด	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพชุมชน และเศรษฐกิจชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒๑	ลพบุรี	ชัยบาดาล	องค์การบริหารส่วนตำบลลำনারายณ์	โครงการสัญจรรักถิ่นที่เขายายกะตา
๒๒	ลำปาง	ห้างฉัตร	เทศบาลตำบลเวียงตาล	โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์เจ้าพ่อขุนตาน ฮีตฮอยแห่งศรัทธา ไหว้สาปญาเบิกศุภฤกษ์นำสิริสามัคคี เพื่อสืบสานประเพณีล้านนาคืนคุณค่า สู่ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
๒๓	ลำพูน	เมืองลำพูน	เทศบาลตำบลมะเขือแจ้	โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีตักน้ำทิพย์ดอยชะม้อ
๒๔	เลย	ท่าลี่	องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี	โครงการประเพณีแห่ดอกไม้
๒๕	ศรีสะเกษ	ขุขันธ์	องค์การบริหารส่วนตำบลโสน	โครงการประเพณีแซนโฎนตา
๒๖	สกลนคร	อากาศอำนวย	เทศบาลตำบลอากาศอำนวย	โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนสิบแข่งเรือไหลไฟ ไหว้พระแก้วคู่บ้าน
๒๗	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า	โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีตักบาตรดอกไม้
๒๘	สระบุรี	พระพุทธบาท	เทศบาลตำบลหนองแก	โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมลาวแง้ว ตำบลหนองแก นุ่งซิ่นกินอั่วพริก เยือนถิ่นอิติงลาวแง้ว
๒๙	สระแก้ว	เมืองสระแก้ว	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก	โครงการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง
๓๐	สุโขทัย	สวรรคโลก	เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง	โครงการจากทุนท้องถิ่นสู่พลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
๓๑	หนองบัวลำภู	ศรีบุญเรือง	เทศบาลตำบลโนนสะอาด	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
๓๒	อุทัยธานี	บ้านไร่	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง	โครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓๓	อุบลราชธานี	โขงเจียม	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงใหญ่	โครงการถนนสายวัฒนธรรม

๖. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น จำนวน ๒๒ โครงการ

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โครงการ
๑	จันทบุรี	ท่าใหม่	เทศบาลตำบลเนินสูง	โครงการทุเรียนชี้ดี ทุเรียนคุณภาพ
๒	ชัยนาท	สรรพยา	เทศบาลตำบลสรรพยา	โครงการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว โดยชุมชน
๓	ตาก	เมืองตาก	เทศบาลเมืองตาก	โครงการตลาดประชารัฐตามแนวทางขับเคลื่อน การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ตลาดวินเทจ
๔	นครนายก	บ้านนา	องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านพริก	โครงการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร คุณค่าและประโยชน์จากการบูรณาการแปรรูป สมุนไพรท้องถิ่น
๕	นครศรีธรรมราช	หัวไทร	เทศบาลตำบลเกาะเพชร	โครงการแปรรูปอาหารทะเลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนและมั่นคงของชุมชน คนเกาะเพชร
๖	บึงกาฬ	เมืองบึงกาฬ	องค์การบริหารส่วนตำบล นาสวรรค์	โครงการฝึกอบรมอาชีพการสานตะกร้า หวายให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
๗	ประจวบคีรีขันธ์	สามร้อยยอด	องค์การบริหารส่วนตำบล สามร้อยยอด	โครงการตลาดดงเล หาดสามร้อยยอด
๘	ปราจีนบุรี	ศรีมหาโพธิ	องค์การบริหารส่วนตำบล กรอกสมบุรณ์	โครงการกองทุนสวัสดิการฌาปนกิจจาก การตัดแยกขยะตามโครงการกำจัดขยะ ที่ต้นทางร่วมสร้างชุมชนปลอดขยะองค์การ บริหารส่วนตำบลกรอกสมบุรณ์
๙	พิจิตร	เมืองพิจิตร	องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านบุง	โครงการสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
๑๐	มหาสารคาม	เมืองมหาสารคาม	เทศบาลเมืองมหาสารคาม	โครงการถนนวิถีชีวิตกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
๑๑	ยโสธร	ป่าดัว	องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีฐาน	โครงการชุมชนต้นแบบ เทียวชุมชน ยลวิถี
๑๒	ระยอง	เมืองระยอง	เทศบาลตำบลทับมา	โครงการทับมา BCG โมเดลมหัศจรรย์ชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน
๑๓	ลำพูน	เมืองลำพูน	องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลำพูน	โครงการส่งเสริมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ สินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและตรวจสอบ มาตรฐานคุณภาพสินค้าสิ่งปงชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)
๑๔	เลย	เชียงคาน	เทศบาลตำบลเชียงคาน	โครงการแอปพลิเคชัน "สบายใจเชียงคาน" เพื่อยกระดับบริการและต่อยอดการท่องเที่ยว เชียงคานนิยม

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โครงการ
๑๕	สงขลา	หาดใหญ่	เทศบาลเมืองคอหงส์	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การจำหน่าย และการตลาด
๑๖	สตูล	ควนกาหลง	องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพแก่ผู้สูงอายุตำบลควนกาหลง
๑๗	สระแก้ว	วังสมบูรณ์	เทศบาลตำบลวังทอง	โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกผักไร้ดิน (ไฮโดรโปนิกส์)
๑๘	สุโขทัย	ศรีสำชนาลัย	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน	โครงการงานวันส้มแม่สินของดีประจำถิ่น และเทศกาลอาหารตำบลแม่สิน
๑๙	สุรินทร์	ศรีณรงค์	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข	โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและสร้างมูลค่า โค - กระบือ
๒๐	หนองบัวลำภู	เมืองหนองบัวลำภู	องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวหนองทามปลาบึง
๒๑	อุตรดิตถ์	พิชัย	องค์การบริหารส่วนตำบลคอรัม	โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว
๒๒	อุทัยธานี	ลานสัก	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม	โครงการจัดงานของดีตำบลทุ่งนางาม ภายใต้กิจกรรมมะม่วงหลากหลายชนิด มะยงชิดหวานอร่อย และของดีอำเภอลานสัก

๗. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๓๓ โครงการ

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โครงการ
๑	กำแพงเพชร	คลองลาน	เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา	โครงการฝึกอบรมการป้องกันเด็กจมน้ำจากเหตุอุทกภัย
๒	เชียงราย	เมืองเชียงราย	เทศบาลตำบลท่าสาย	โครงการบริการเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย
๓	เชียงใหม่	แม่วาง	เทศบาลตำบลแม่วาง	โครงการซ้อมแผนเพื่อการบริหารจัดการเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ ซ้อมแผนเพื่อชุมชนฝึกฝนช่วยพันภัย
๔	นครนายก	เมืองนครนายก	องค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา	โครงการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา
๕	นครพนม	นาแก	องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง
๖	นครราชสีมา	พิมาย	องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่	โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
๗	นราธิวาส	เมืองนราธิวาส	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน	โครงการระบบการบริหารงานการแพทย์ฉุกเฉินตำบลโคกเคียน
๘	บึงกาฬ	เซกา	เทศบาลตำบลป่งไธ	โครงการบริหารจัดการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ดีเด่น
๙	ปทุมธานี	หนองเสือ	องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา	โครงการการว่ายน้ำเพื่อชีวิต
๑๐	ประจวบคีรีขันธ์	บางสะพาน	เทศบาลตำบลบ้านกรูด	โครงการการเตรียมความพร้อมในการจัดการสาธารณภัย : โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๑	ปราจีนบุรี	นาดี	องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์	โครงการศูนย์ความปลอดภัยทางถนน
๑๒	ปัตตานี	เมืองปัตตานี	เทศบาลเมืองปัตตานี	โครงการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองปัตตานีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๓	พะเยา	ดอกคำใต้	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลบ้านปิน
๑๔	เพชรบูรณ์	วิเชียรบุรี	เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี	โครงการการบริหารจัดการอัคคีภัยแบบบูรณาการ ประชาชนอุ่นใจ รู้ทันภัยแบบยั่งยืน
๑๕	ภูเก็ต	กะทู้	เทศบาลเมืองป่าตอง	โครงการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง (Life Guard)
๑๖	มหาสารคาม	เมืองมหาสารคาม	เทศบาลเมืองมหาสารคาม	โครงการบริหารจัดการภัยพิบัติด้านอัคคีภัย
๑๗	ยะลา	เมืองยะลา	องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ	โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะลอยตัวเป็นเล่นน้ำปลอดภัย

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โครงการ
๑๘	ยโสธร	มหาชนะชัย	องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๙	ระยอง	เมืองระยอง	เทศบาลตำบลทับมา	โครงการบริหารจัดการสร้างเครือข่ายเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลทับมา
๒๐	ลพบุรี	เมืองลพบุรี	เทศบาลเมืองลพบุรี	โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย เทศบาลเมืองลพบุรี
๒๑	เลย	เอราวัณ	เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง	โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยเทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง
๒๒	สงขลา	รัตภูมิ	เทศบาลตำบลกำแพงเพชร	โครงการพัฒนาศักยภาพงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒๓	สตูล	ละงู	องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ
๒๔	สมุทรสาคร	กระทุ่มแบน	เทศบาลนครอ้อมน้อย	โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒๕	สระบุรี	พระพุทธบาท	เทศบาลตำบลหนองแก	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
๒๖	สระแก้ว	ตาพระยา	องค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันปีใหม่
๒๗	สิงห์บุรี	เมืองสิงห์บุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่	โครงการแก้ภัยแล้ง
๒๘	สุโขทัย	เมืองสุโขทัย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย	โครงการน้ำสะอาดสู่ประชาชนเพื่อท้องถิ่นในจังหวัดสุโขทัย
๒๙	สุราษฎร์ธานี	พุนพิน	เทศบาลเมืองท่าข้าม	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน
๓๐	หนองคาย	สระใคร	องค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันเด็กจมน้ำเด็กสระใครว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้
๓๑	อ่างทอง	ป่าโมก	องค์การบริหารส่วนตำบลเอกราช	โครงการชุมชนปลอดภัย ชักซ้อมแผนป้องกันภัย ประชาชนอุ่นใจ เจ้าหน้าที่ป้องกันภัยมีความพร้อม
๓๒	อุดรดิตถ์	เมืองอุดรดิตถ์	เทศบาลตำบลท่าเสา	โครงการศูนย์ อปพร. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓๓	อุบลราชธานี	วารินชำราบ	เทศบาลเมืองวารินชำราบ	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๘. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จำนวน ๕๐ โครงการ

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โครงการ
๑	กระบี่	เมืองกระบี่	องค์การบริหารส่วนตำบล อ่าวนาง	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
๒	กาญจนบุรี	ด่านมะขามเตี้ย	องค์การบริหารส่วนตำบล ด่านมะขามเตี้ย	โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ความสะอาดของผู้สูงอายุให้ปลอดภัย
๓	กำแพงเพชร	คลองลาน	องค์การบริหารส่วนตำบล สักงาม	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุตำบลสักงาม
๔	ขอนแก่น	บ้านไผ่	เทศบาลเมืองบ้านไผ่	โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่พิการ
๕	จันทบุรี	นายายอาม	องค์การบริหารส่วนตำบล วังใหม่	โครงการรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุองค์การบริหาร ส่วนตำบลวังใหม่
๖	ฉะเชิงเทรา	สนามชัยเขต	เทศบาลตำบลสนามชัยเขต	โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า (โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสนามชัยเขต)
๗	ชัยนาท	เนินขาม	องค์การบริหารส่วนตำบล สุขเดือนห้า	โครงการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ
๘	ชัยภูมิ	บำเหน็จณรงค์	เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
๙	ชุมพร	เมืองชุมพร	เทศบาลเมืองชุมพร	โครงการเทศบาลเมืองชุมพร เมืองที่เป็นมิตร กับผู้สูงอายุ
๑๐	เชียงราย	พาน	องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยแก้ว	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยแก้ว
๑๑	เชียงใหม่	ฝาง	องค์การบริหารส่วนตำบล เวียง	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเวียง
๑๒	ตราด	บ่อไร่	องค์การบริหารส่วนตำบล ด่านชุมพล	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบล ด่านชุมพลอย่างรอบด้าน
๑๓	ตาก	เมืองตาก	เทศบาลเมืองตาก	โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ความสะอาดของผู้สูงอายุให้เหมาะสม และปลอดภัย
๑๔	นครนายก	เมืองนครนายก	องค์การบริหารส่วนตำบล สาริกา	โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ (โรงเรียน ผู้สูงอายุ รุ่นที่ ๔)
๑๕	นครปฐม	สามพราน	เทศบาลเมืองสามพราน	โครงการพัฒนาเสริมสร้างสุขภาพองค์กรรวม ผู้สูงอายุเมืองสามพราน สามพรานพฤษภา วิทยาลัย
๑๖	นครราชสีมา	พิมาย	องค์การบริหารส่วนตำบล กระเบื้องใหญ่	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลกระเบื้องใหญ่
๑๗	นครศรีธรรมราช	ทุ่งใหญ่	เทศบาลตำบลท่าช้าง	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุ (มหาลัยชีวิตเทศบาลตำบล ท่าช้าง)
๑๘	บุรีรัมย์	เมืองบุรีรัมย์	องค์การบริหารส่วนจังหวัด บุรีรัมย์	โครงการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด บุรีรัมย์

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โครงการ
๑๙	บึงกาฬ	เซกา	เทศบาลตำบลปงไฮ	โครงการส่งเสริมสุขภาพ สร้างกำลังใจ ผู้สูงวัย สุขภาพดี สำนักงานเทศบาลตำบลปงไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
๒๐	ปทุมธานี	คลองหลวง	เทศบาลเมืองท่าโขลง	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ กิจกรรม : โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ รุ่น ๕
๒๑	ปราจีนบุรี	กบินทร์บุรี	เทศบาลเมืองหนองก๊ก	โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองหนองก๊ก)
๒๒	ปัตตานี	หนองจิก	องค์การบริหารส่วนตำบล ยายบี	โครงการเสริมสร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลยายบี
๒๓	พะเยา	เมืองพะเยา	องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ใส	โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการป้องกันโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ตำบลแม่ใส
๒๔	พระนครศรีอยุธยา	ท่าเรือ	เทศบาลตำบลท่าหลวง	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบล ท่าหลวง (รุ่นที่ ๒)
๒๕	พิจิตร	เมืองพิจิตร	เทศบาลเมืองพิจิตร	โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
๒๖	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต	เทศบาลตำบลรัชฎา	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลรัชฎา
๒๗	มหาสารคาม	แกดำ	องค์การบริหารส่วนตำบล วังแสง	โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลวังแสง
๒๘	แม่ฮ่องสอน	เมืองแม่ฮ่องสอน	เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน	โครงการรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในเขต เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
๒๙	ยะลา	เมืองยะลา	องค์การบริหารส่วนตำบล ลำพะยา	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลลำพะยา รุ่นที่ ๔
๓๐	ยโสธร	คำเขื่อนแก้ว	องค์การบริหารส่วนตำบล สงเปือย	โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลสงเปือย
๓๑	ระยอง	เมืองระยอง	เทศบาลตำบลทับมา	โครงการจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ
๓๒	ราชบุรี	บ้านโป่ง	เทศบาลตำบลกรับใหญ่	โครงการชุมชนสูงวัยวิถีชีวิตมีสุขอย่างยั่งยืน เทศบาลตำบลกรับใหญ่
๓๓	ลำพูน	เมืองลำพูน	เทศบาลตำบลมะเขือแจ้	โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตและส่งเสริมเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)
๓๔	เลย	ภูหอ	องค์การบริหารส่วนตำบล ภูหอ	โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการดูแลผู้สูงอายุ โดยชุมชนท้องถิ่น
๓๕	ศรีสะเกษ	ขุนหาญ	เทศบาลตำบลขุนหาญ	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยและผู้พิการ
๓๖	สตูล	ควนกาหลง	องค์การบริหารส่วนตำบล ท่งนุ้ย	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่งนุ้ย
๓๗	สมุทรสงคราม	บางคนที	องค์การบริหารส่วนตำบล บางคนที	โครงการส่งเสริมศักยภาพและคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน
๓๘	สมุทรสาคร	กระทุ่มแบน	เทศบาลนครอ้อมน้อย	โครงการจัดบริการดูแลและยกระดับด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โครงการ
๓๙	สระบุรี	แก่งคอย	เทศบาลเมืองแก่งคอย	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
๔๐	สระแก้ว	ตาพระยา	องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช	โครงการเยี่ยมบ้านพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ยากไร้ตำบลทัพราช
๔๑	สิงห์บุรี	เมืองสิงห์บุรี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี	โครงการพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาผู้สูงวัยเพื่อเป็นผู้นำในชุมชน (โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี) หลักสูตรผู้นำ ๓. แข็งแรง
๔๒	สุโขทัย	เมืองสุโขทัย	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบองค์รวมตำบลบ้านหลุม
๔๓	สุราษฎร์ธานี	พุนพิน	เทศบาลเมืองท่าข้าม	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน
๔๔	สุรินทร์	ปราสาท	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ หลักสูตรการเรียนรู้อู ๕ มิติ
๔๕	หนองคาย	ท่าบ่อ	เทศบาลตำบลโพนสา	โครงการการขับเคลื่อนเทศบาลตำบลโพนสาสู่ชุมชนที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุ (Phonsa Municipality Aging City)
๔๖	หนองบัวลำภู	ศรีบุญเรือง	เทศบาลตำบลโนนสะอาด	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโนนสะอาด
๔๗	อำนาจเจริญ	พนา	เทศบาลตำบลพนา	โครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพนา
๔๘	อุดรดิตถ์	พิชัย	องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม	โครงการพัฒนานวัตกรรมศูนย์บ่มเพาะอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุระดับครอบครัว CF
๔๙	อุทัยธานี	ทัพทัน	เทศบาลตำบลทัพทัน	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทัพทัน
๕๐	อุบลราชธานี	เขื่องใน	องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อ	โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

๙. ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน ๓๓ โครงการ

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โครงการ
๑	กระบี่	เขาพนม	เทศบาลตำบลเขาพนม	โครงการธนาคารแห่งความสุข (The Happiness Bank)
๒	กำแพงเพชร	เมืองกำแพงเพชร	เทศบาลเมืองหนองปลิง	โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองหนองปลิง
๓	ขอนแก่น	พล	เทศบาลเมืองเมืองพล	โครงการ Stroke Free SURE ระบบบริหารจัดการผู้มีภาวะเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง
๔	จันทบุรี	มะขาม	เทศบาลตำบลปลิว	โครงการจัดตั้งศูนย์กระจายวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุหรือบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงอย่างมีประสิทธิภาพ
๕	เชียงใหม่	แม่แจ่ม	เทศบาลตำบลท่าผา	โครงการบ้านมั่นคงชนบทตำบลท่าผา
๖	นครพนม	นาแก	องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน	โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนแบบมีส่วนร่วม
๗	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน	โครงการตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๘	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี	เทศบาลนครนนทบุรี	โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม
๙	บุรีรัมย์	ห้วยราช	เทศบาลตำบลโคกเหล็ก	โครงการกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิล เทศบาลตำบลโคกเหล็ก
๑๐	บึงกาฬ	เมืองบึงกาฬ	เทศบาลเมืองบึงกาฬ	โครงการสร้างจิตสำนึกลดปริมาณขยะและมูลฝอย
๑๑	ปทุมธานี	หนองเสือ	องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา	โครงการกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุ และลดความเสี่ยงในชุมชน
๑๒	ปราจีนบุรี	บ้านสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน	โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ และฟื้นฟูระบบนิเวศน้ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพชีวิตชุมชนในกลุ่มแม่น้ำปราจีนบุรีตอนล่าง จังหวัดปราจีนบุรี
๑๓	ปัตตานี	หนองจิก	องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขา	โครงการบริหารจัดการขยะแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ Ratchada Beach Zero Waste
๑๔	พะเยา	จุน	เทศบาลตำบลจุน	โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชน
๑๕	พัทลุง	เขาชัยสน	เทศบาลตำบลเขาชัยสน	โครงการตลาดน้ำเขาชัยสน
๑๖	เพชรบุรี	ชะอำ	เทศบาลเมืองชะอำ	โครงการโรงเรียนผู้นำสตรีศรีเมืองชะอำเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
๑๗	ภูเก็ต	กะทู้	เทศบาลเมืองกะทู้	โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและบริหารจัดการขยะชุมชน เทศบาลเมืองกะทู้

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โครงการ
๑๘	มหาสารคาม	เมืองมหาสารคาม	เทศบาลเมืองมหาสารคาม	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
๑๙	ยโสธร	เมืองยโสธร	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู	โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
๒๐	ระยอง	เมืองระยอง	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	โครงการสนับสนุนการจัดบริการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ เมืองมาบตาพุด โดยกองทุนสนับสนุนการจัดบริการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเมืองมาบตาพุด
๒๑	ลพบุรี	เมืองลพบุรี	เทศบาลเมืองเขาสامยอด	โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช "สังคมภราดรภาพ" กิจกรรมการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ
๒๒	ลำพูน	ทุ่งหัวช้าง	เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง	โครงการนวัตกรรมมัดปึกหญ้าชุมชนพัฒนาสู่ตำบลสุขภาวะ
๒๓	เลย	เอราวัณ	องค์การบริหารส่วนตำบลผาสายยอด	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตำบลผาสายยอดแบบชุมชนมีส่วนร่วม
๒๔	สกลนคร	พรรณานิคม	เทศบาลตำบลพรรณานิคม	โครงการนวัตกรรมท้องถิ่น Phutai Panna Smart Trash Bin for Smart City : STB4SC นวัตกรรมเพื่อชุมชนสู่เมืองอัจฉริยะ
๒๕	สงขลา	จะนะ	เทศบาลตำบลบ้านนา	โครงการถนนคนเดินตำบลบ้านนา
๒๖	สตูล	เมืองสตูล	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล	โครงการจัดกิจกรรม Street Art
๒๗	สมุทรปราการ	บางเสาธง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีษะจรเข้หน้า	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ตะกร้าสานจากเส้นพลาสติกรีไซเคิล
๒๘	สมุทรสาคร	บ้านแพ้ว	เทศบาลตำบลหลักห้า	โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๙	สระแก้ว	คลองหาด	องค์การบริหารส่วนตำบลชัยมะกรูด	โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยมะกรูด
๓๐	สิงห์บุรี	เมืองสิงห์บุรี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี	โครงการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สัญจรพบประชาชน
๓๑	หนองบัวลำภู	ศรีบุญเรือง	เทศบาลตำบลโนนสะอาด	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลโนนสะอาด
๓๒	อุดรดิตถ์	พิชัย	องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม	โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร์ระบาดยาเสพติดสูงสุด ๑๐๐ ตำบลตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
๓๓	อุบลราชธานี	เหล่าเสือโก้ก	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

๑๐. ด้านการบริหารจัดการช่วยเหลือประชาชน จำนวน ๓๕ โครงการ

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โครงการ
๑	กระบี่	อ่าวลึก	เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้	โครงการศูนย์กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้
๒	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง	โครงการการดูแลและขยายทางด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง
๓	เชียงราย	แม่จัน	เทศบาลตำบลแม่ไร่	โครงการช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ไร่ผ่านระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (ระบบ One Stop Service : OSS)
๔	เชียงใหม่	ไชยปราการ	เทศบาลตำบลไชยปราการ	โครงการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย เทศบาลตำบลไชยปราการ
๕	ตรัง	กันตัง	เทศบาลเมืองกันตัง	โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ : ด้านสาธารณสุข
๖	ตาก	วังเจ้า	องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๗	นครนายก	เมืองนครนายก	องค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
๘	นครปฐม	สามพราน	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและอัครภัยในตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
๙	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน	โครงการการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน (ด้านสาธารณสุข)
๑๐	นนทบุรี	บางบัวทอง	เทศบาลเมืองบางบัวทอง	โครงการการนำเทคโนโลยีที่สูงขึ้นเข้ามาใช้ในการบริการประชาชน
๑๑	บึงกาฬ	เมืองบึงกาฬ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๒	ปทุมธานี	หนองเสือ	องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา	โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้
๑๓	ปราจีนบุรี	นาดี	เทศบาลตำบลนาดี	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๑๔	พะเยา	จุน	เทศบาลตำบลจุน	โครงการศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลจุน
๑๕	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	เทศบาลนครพิษณุโลก	โครงการ Phitsanulok Happiness Model: ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โครงการ
๑๖	เพชรบูรณ์	หล่มสัก	องค์การบริหารส่วนตำบลลานป่า	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย
๑๗	ภูเก็ต	ถลาง	เทศบาลตำบลศรีสุนทร	โครงการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๘	มหาสารคาม	แกดำ	องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง	โครงการนวัตกรรมวังแสง "วังแสงครอบครัวเดียวกันสะดวกและทันสมัย"
๑๙	ยโสธร	เมืองยโสธร	เทศบาลตำบลตาดทอง	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
๒๐	ระนอง	เมืองระนอง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง	โครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดระนอง
๒๑	ระยอง	เมืองระยอง	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
๒๒	ราชบุรี	เมืองราชบุรี	เทศบาลตำบลหลักเมือง	โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินโดยใช้ระบบ Platform Cloud Smart SOS พร้อม Mobile App ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลหลักเมืองพร้อมอุปกรณ์
๒๓	ลพบุรี	พัฒนานิคม	เทศบาลตำบลติ่ง	โครงการช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบภัยและผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบลติ่ง
๒๔	เลย	เมืองเลย	เทศบาลตำบลนาอ้อ	โครงการสงเคราะห์เด็กขาดแคลน ตำบลนาอ้อ
๒๕	สมุทรสาคร	กระทุ่มแบน	เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน
๒๖	สระบุรี	พระพุทธบาท	เทศบาลตำบลหนองแก	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน
๒๗	สระแก้ว	คลองหาด	เทศบาลตำบลคลองหาด	โครงการการให้ความช่วยเหลือประชาชนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลคลองหาด
๒๘	สุพรรณบุรี	ดอนเจดีย์	เทศบาลตำบลดอนเจดีย์	โครงการชุมชนอบอุ่นเกื้อกูลผู้ด้อยโอกาสเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
๒๙	สิงห์บุรี	เมืองสิงห์บุรี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี	โครงการการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด (โครงการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ และโครงการสิ่งก่อสร้างสุข ฉุกเฉินสบาย)
๓๐	สุราษฎร์ธานี	พนม	เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โครงการ
๓๑	สุรินทร์	ศรีณรงค์	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข	โครงการการช่วยเหลือประชาชน เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ
๓๒	อ่างทอง	เมืองอ่างทอง	องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่	โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากและผู้ด้อยโอกาส
๓๓	อุดรธานี	เพ็ญ	องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์	โครงการสร้างโอกาสสานฝัน บั้นอาชีวะเด็กและเยาวชน ตำบลนาโพธิ์
๓๔	อุดรดิตถ์	ลับแล	เทศบาลตำบลพระเสด็จ	โครงการนวัตกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่น
๓๕	อุทัยธานี	ห้วยคต	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน

๑๑. ด้านการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) จำนวน ๒๐ โครงการ

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โครงการ
๑	กำแพงเพชร	คลองลาน	องค์การบริหารส่วนตำบล สีกกาม	โครงการฝึกอบรมพัฒนาระบบปฏิบัติการ และการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
๒	นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา	เทศบาลนครนครราชสีมา	โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เรื่องร้องเรียนและบริการสาธารณะ
๓	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี	เทศบาลนครนนทบุรี	โครงการปรับปรุงระบบบริการประชาชน (e-Service) เทศบาลนครนนทบุรี รองรับ การใช้งานผ่านเว็บไซต์และรองรับการใช้งาน ผ่าน Mobile Application
๔	บึงกาฬ	เซกา	เทศบาลตำบลปงไฮ	โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) และการบริการ กำหนดช่องทางการชำระภาษีออนไลน์ผ่าน ธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
๕	ปราจีนบุรี	ศรีมหาโพธิ์	องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าตูม	โครงการ TRAFFY FONDUE สู่เมืองอัจฉริยะ SMART THATOOM
๖	พะเยา	แม่ใจ	เทศบาลตำบลแม่ใจ	โครงการยกระดับการบริการเทศบาลตำบล แม่ใจด้วย (e-Service)
๗	พิจิตร	เมืองพิจิตร	เทศบาลเมืองพิจิตร	โครงการนวัตกรรมการให้บริการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
๘	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	เทศบาลนครพิษณุโลก	โครงการแพลตฟอร์ม SMART PRAPA ทางเลือกใหม่ของการให้บริการ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
๙	แพร่	เมืองแพร่	เทศบาลตำบลทุ่งไผ่	โครงการศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
๑๐	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต	องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะแก้ว	โครงการจองห้องประชุมและรับแจ้งความ ต้องการของประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์
๑๑	มหาสารคาม	แกดำ	องค์การบริหารส่วนตำบล วังแสง	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุง นวัตกรรมวังแสงครบครันเดียวกัน
๑๒	แม่ฮ่องสอน	เมืองแม่ฮ่องสอน	เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน	โครงการแอปพลิเคชันรับเรื่องร้องทุกข์ผ่าน บัญชีทางการไลน์ (Line Official Account) ภายใต้โครงการออกแบบระบบเพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษา ความปลอดภัยแก่ผู้พักอาศัยและนักท่องเที่ยว (Smart City) ภายในพื้นที่ของเทศบาลเมือง แม่ฮ่องสอน

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โครงการ
๑๓	ระยอง	เมืองระยอง	เทศบาลตำบลทับมา	โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาแอปพลิเคชัน (Application) เพื่อบริการประชาชนเทศบาลตำบลทับมา
๑๔	เลย	เมืองเลย	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก	โครงการพัฒนาระบบท้องถิ่นดิจิทัล
๑๕	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม	โครงการ “e-Service ศูนย์บาท” จัดทำระบบ Cloud computing ให้บริการผู้ประกอบการสำหรับยื่นต่ออายุใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง
๑๖	สิงห์บุรี	เมืองสิงห์บุรี	เทศบาลเมืองสิงห์บุรี	โครงการศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวด้วยระบบดิจิทัล (PODD) (One Health Operation Center Singburi Municipality)
๑๗	สุราษฎร์ธานี	พุนพิน	เทศบาลเมืองท่าข้าม	โครงการบริการออนไลน์ด้านภาษีและสิ่งปลูกสร้างผ่านเว็บไซต์ (Webside) และบัญชีออนไลน์ (Line official)
๑๘	หนองคาย	เมืองหนองคาย	เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย	โครงการเสาไฟฟ้าอัจฉริยะ SMART I – POLE
๑๙	หนองบัวลำภู	ศรีบุญเรือง	เทศบาลตำบลโนนสะอาด	โครงการนวัตกรรมโนนสะอาดเทศบาลตำบลอัจฉริยะ (Smart municipal district)
๒๐	อุบลราชธานี	เดชอุดม	เทศบาลเมืองเดชอุดม	โครงการระบบบริการประชาชนอัจฉริยะ Smart Public Service System